

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สีสลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0-2636-1000 โทรสาร 0-2636-1691

E-mail : member@gpft.or.th | www.gpft.or.th

กบข.จัดประชุมใหญ่สมาชิกรายงานผลการดำเนินงานปี 53

กบข.จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2554 มีผู้แทนสมาชิก กบข.จากส่วนราชการทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 500 คน รายงานผลการดำเนินงานปี 53 มีรายได้จากการลงทุนรวม 3.72 หมื่นล้านบาท อานิสงส์จากการลงทุนในตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้น พร้อมติดตามสถานการณ์การลงทุนปีนี้อย่างใกล้ชิด หลังภาวะการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนผันผวนมากจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ

นายอารีพงศ์ ภูษิต อดีตรองเลขาธิการ กบข. ในฐานะประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่กำหนดให้กองทุนต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 มีผู้แทนสมาชิกจากส่วนราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน

ทั้งนี้ ในปี 2553 ผลการดำเนินงานของ กบข.มีรายได้จากการลงทุนรวม 37,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 45.69 โดยการลงทุนในตราสารทุนไทยได้รับผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 45.75 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวขึ้นสูง ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ไทยเมื่อปีที่ผ่านมาสร้างผลตอบแทนร้อยละ 4.11 ขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้โลกให้ผลตอบแทนร้อยละ 4.15

สำหรับการลงทุนในปี 2554 กบข.ได้ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด และดำเนินการปรับกลยุทธ์ลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยลดสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อลดระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุน ขณะเดียวกันก็มีการวางแผนกระจายความเสี่ยงโดยมีเป้าหมายจะไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ และโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจาก กบข.ประเมินสถานการณ์การลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ภาวะตลาดการเงินมีแนวโน้มผันผวนสูง จากหลายปัจจัยทั้งในและนอกประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดเงินตลาดทุน อาทิ การแก้ปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป การ

สิ้นสุดมาตรการผ่อนคลายนโยบายเชิงปริมาณรอบที่ 2 (QE2) ของสหรัฐฯ การเลือกตั้งและสถานการณ์ทางการเมืองของไทย”นายอารีพงศ์กล่าว

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขานุการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)เปิดเผยว่า นอกเหนือจากการลงทุนที่ กบข. มุ่งมั่นบริหารการลงทุนเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่สูงกว่าเงินเฟ้อแล้ว ผลงานสำคัญในปี 2553 คือการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เลือกแผนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเองในโครงการ My Choice ...My Chance เราเลือกได้, การปรับกลยุทธ์การจัดสวัสดิการให้สมาชิก ภายใต้โครงการ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความสุข” สมาชิก กบข. นอกจากจะได้รับส่วนลดที่หลากหลายมากขึ้นแล้ว ยังมีโอกาสหารายได้เสริมจากโครงการฝึกอาชีพและโครงการตลาดนัดกบข. และสามารถท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วยเงื่อนไขที่พิเศษสุด โดยในปีที่ผ่านมาสมาชิกกบข. ใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ กว่า 2 แสนราย เฉพาะธุรกรรมสินเชื่อคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท สำหรับกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมนั้น มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ 640 ราย ขณะที่กิจกรรมตลาดนัดกบข. นั้นมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 200 ราย สร้างรายได้โดยตรงกับสมาชิก 10,000-15,000 บาท /ครั้ง/ราย

เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิก 1.2 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 500,000 ล้านบาท

ติดต่อฝ่ายสื่อสารสมาชิก : นิตยาภรณ์ บัวนาค

โทร. 02 636 1000 ต่อ 256